



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

456

กลุ่มช่วย...	เลขรับที่ 5117
วันที่ 18 พ.ค. 2561	17-57

ส่วนราชการ กองส่งเสริมและพัฒนากิจการปศุสัตว์ (กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร.๓๓๖๓) 17-57
 ที่ กษ ๐๖๑๔/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติหลักการในการจัดประชุม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ศอจ. กลุ่มตรวจราชการแทน ๐๗

เรื่องเดิม

ด้วยกลุ่มสัตวแพทย์บริการ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ มีความประสงค์จะจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑ โครงการ ๒ หลักสูตร ดังนี้

- โครงการฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสัตว์แพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ หลักสูตรที่ ๑ “เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดกำแพงเพชร
 หลักสูตรที่ ๒ “ส่งเสริมและพัฒนาความรู้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้มีศักยภาพภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๘ รุ่นๆ ละ ๑ วัน รวม ๘๐๐ คน โดยใช้งบประมาณ จำนวนเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสัตว์แพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง เมษายน ๒๕๖๒ สถานที่ดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน วัด ศาลาประชาคม ตามความเหมาะสม

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อที่ ๑๘ กำหนดให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๕๐/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต โดยให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ มีอำนาจในการอนุมัติข้าราชการ (ยกเว้นอธิบดีและรองอธิบดี) ลูกจ้างและพนักงานราชการของกรมปศุสัตว์ เดินทางไปราชการต่างประเทศ และการพิจารณาอนุมัติการจัดประชุมภายในประเทศที่เป็นการจัดประชุมสัมมนาหรืออบรมที่มีข้าราชการหรือลูกจ้างหรือพนักงานราชการจากต่างกระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลภายนอกเข้าร่วม ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

อนุมัติโครงการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการฯ
จำนวน ๑ โครงการ จำนวน ๒ หลักสูตร ทั้งนี้เป็นอำนาจอธิบดีกรมปศุสัตว์ พิจารณาอนุมัติตามคำสั่งมอบ
อำนาจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๒๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติ



(นายวิสูตร เนื่อนวล)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ



(นางสาวประเทืองทิพย์ เสือเอก)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี



(นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์



(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๑

อนุมัติหลักการ



(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑